

5. เก็บสัญญาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ อย่าขอให้
เจ้าหนี้ถือสัญญาไว้ฝ่ายเดียว

6. อย่าเอาโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกัน
เพราะไม่เกี่ยวกับการกู้เงินและมีใช่เป็นการจำนอง
เนื่องจากการจำนองต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เท่านั้น



การกู้ยืมเงิน



หมายเหตุโทรศัพท์
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. ๐-๓๔๗๐-๓๕๕๒ ,
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. อัยการ ๐-๓๔๗๐-๑๐๔๕ , อัยการ ๐-๓๔๗๐-๓๕๕๔



เที่ยงธรรมเป็นกลาง สรรค์สร้างสามัคคี
โปร่งใสในหน้าที่ ักดีต่อแผ่นดิน

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
อาคารท่าสาบทางด่วนเก่า ชั้น ๑
เลขที่ ๑๓๓๑๑ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๗๐-๓๕๕๒ , โทรสาร ๐-๓๔๗๐-๓๕๕๒
E - mail : skram.go.go.th





การกู้ยืมเงิน

การทำหลักฐาน

การกู้ยืมเงินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ

หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ไม่อาจฟ้องร้องบังคับกันได้ ในการทำหลักฐาน อาจเขียนขึ้นเองก็ได้ จดบันทึกไว้ในเอกสารอะไรก็ได้ เช่น ผู้กู้เขียนในสมุดบันทึกส่วนตัวว่าเป็นหนี้เงินกู้ นาย ข. เป็นเงิน 5,000 บาท แล้วลงลายมือชื่อไว้ หรือผู้กู้เขียนจดหมายว่าเป็นหนี้เงินกู้ นาย ก. เป็นเงิน 5,000 บาท และลงลายมือชื่อไว้ อย่างนี้ก็เป็นหลักฐานที่นำมาฟ้องร้องกันได้

การคิดดอกเบี้ย ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ผู้กู้ต้องดูให้ได้ว่าเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ผู้กู้อาจรายคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน แต่เมื่อคิดดอกเบี้ยต่อปีแล้ว จะเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หากคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี คิดเป็นรายเดือน จะเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ดังนั้น หากเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ย่อมผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ และดอกเบี้ยในส่วนที่เกินอัตราเป็น โฆษะเรียกไม่ได้ เรียกได้แต่เงินต้นเท่านั้น เช่น แดงกู้เงินค่า 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยตกเป็น โฆษะ ค่าฟ้องศาลได้เฉพาะเงินต้น 10,000 บาท จะฟ้องบังคับดอกเบี้ยที่เป็น โฆษะด้วยไม่ได้

ข้อยกเว้น บริษัทเงินทุนหรือธนาคารจะมีกฎหมาย

ยกเว้นเป็นพิเศษคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีได้

อายุความ

อายุความฟ้องเรียกเงินตามสัญญาผู้ฟ้องได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระคืน ไม่ใช่ นับแต่วันทำสัญญา



การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

1. ผู้ใดโฆษณา หรือประกาศแก่บุคคลตั้งแต่ 10 คน ขึ้น เบวเตนขอกู้ยืมเงิน โดยจะให้ดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยรู้ว่าตนจะนำเงินจากผู้ให้กู้รายอื่นมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้

หรือตนรู้ว่าไม่สามารถประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะมีรายได้พอเพียงที่จะนำมาจ่ายดอกเบี้ยที่สูงนั้นได้ เป็นเหตุให้ตนได้กู้เงินไป เช่นนี้มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน

2. ผู้ใดกู้หรือจะกู้โดยโฆษณาหรือประกาศแก่

บุคคลทั่วไป ดำเนินกิจการกู้ยืมเงินเป็นปกติธุระ หรือจัดให้มีผู้รับเงินในการกู้จากแหล่งต่างๆ หรือจัดให้มีคนตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป ไปชักชวนให้มีการให้กู้ยืมเงินหรือได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เกิน 10 คน และกู้รวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และผู้กู้จะจ่ายดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ก็มีโทษเช่นเดียวกัน



ข้อควรระวังในการกู้

- ห้ามลงชื่อเป็นผู้กู้ในสัญญาผู้ที่ยังไม่กรอกข้อความ เนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ เจ้าหนี้กรอกจำนวนเงินเกินกว่าเงินที่กู้กันจริง และยากต่อการพิสูจน์ เมื่อเจ้าหนี้นำหลักฐานการกู้มาฟ้อง ท่านอาจต้องรับผิดใช้หนี้เกินกว่าเงินที่กู้ไปจริง
- ผู้กู้ต้องเขียนจำนวนเงินที่กู้เป็นตัวเลขกำกับไว้ด้วย เพื่อป้องกันมิให้เติมหรือแก้ไขจำนวนเงินและตัวเลข
- อ่านสัญญาดูให้ถูกต้อง ถ้าผิดต้องแก้ไขและลงชื่อผู้กู้ และผู้ให้กู้กำกับไว้ทุกแห่งที่มีการแก้ไข
- ผู้ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาผู้ต้องเห็นขณะผู้กู้ลงนามในสัญญาด้วย ผู้กู้ควรมีพยานฝ่ายของตนลงชื่อเป็นพยานด้วยหนึ่งคน ไม่ใช่มีแต่พยานของฝ่ายผู้ให้กู้ฝ่ายเดียว